
 

Vinafjölskyldunefnd 

 

Atburðir: 

Nefndin hóf störf sl. haust og er enn í undirbúningsfasa. 

Hvernig var unnið: 

Nefndin er að hefja störf og er að íhuga hlutverk, tilgang og að manna nefndina. Þetta var gert: 

22.11.2012 Fundur með Vinafjölskyldunefnd Vesturbæjarskóla 

Á fundinn mættu fulltrúar Vinafjölskyldunefndar og kynntu sitt starfs fyrir nefndinni, Guðlaugu 

deildarstjóra nýbúadeildar og Sigrúnu skólastjóra.  

19..12.2012 Nefndarfundur 

19.2.2013 Auglýst var eftir nefndarfólki og Jón Kristinsson gaf kost á sér. 

12.4.2012 Örfundur með Guðlaugu í nýbúadeild 

Áætlun: 

9.5.2013 Fyrirhugað vorþing Vinafjölskyldunefnda í Vesturbæjarskóla 

Nefndin mun funda að vorþingi loknu og leggja línur fyrir haustið. 

Efniskaup: Á ekki við. 

Aðkeypt þjónusta: Á ekki við. 

Annað sem koma þarf fram: Á ekki við. 

Nefndarfólk: 

Kristjana Kjartansdóttir  kristjana.kjartansdottir@or.is 

Jón Kristinsson nonikristinsson@gmail.com (Kom í nefndina með hækkandi sól vorið 2013) 

Sigurður Grétarsson tengiliður stjórnar. 
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